

# "สวนพฤกษศาสตร์แม่ฟ้าหลวง" ศูนย์แห่งการเรียนรู้ลุ่มน้ำโขง

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง และโดย สัดส่วนพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไป 100 ส่วน กลับ ได้รับการฟื้นฟูเพียง 20 ส่วน โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงรายในปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไม้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่รับผิดชอบในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งมฟล.จึงได้ร่วมจัดทำโครงการเชียงรายเขียว ขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการปลูกป่าสร้าง คน และร่วมกันฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าให้มีความ อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเมื่อปลายปี 2549 ได้ มีการร่วมประกาศปฏิญญาเชียงรายสีเขียวที่ ระบุว่าชาวประชาทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันมุ่ง หมายให้จังหวัดเชียงรายมีความเขียวขจีด้วย พรรณไม้ตามภูมิทัศน์ ตามสภาพดั้งเดิมของ พื้นที่ที่เคยเป็น เพื่อความอุดมสมบูรณ์ สงบ สุข ร่มเย็น และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ภูมิภมร ผู้ช่วย หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มฟล. กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังศึกษาแนวคิด ของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการ จัดทำแผนแม่บทเชียงรายเขียว

นอกจากนี้ มฟล. ได้เน้นการสร้าง ความเขียวในรูปแบบมหาวิทยาลัยในอุทยานมา ตลอดจนสวนรุกขชาติ และจะเพิ่มบทบาทของ มฟล. ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงของ ลุ่มน้ำโขง โดยการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์แม่ ฟ้าหลวงขึ้น เพื่อสะสมสายพันธุ์พืชที่มี ประโยชน์และหายาก ศึกษาพรรณพืชใน วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในลุ่มน้ำโขง รวมทั้ง สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อให้ นัก ศึกษา เยาวชน และประชาชนได้ใช้เป็นแหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณพืชและใช้ประโยชน์ทาง ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างจริงจัง "จาก

การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ป่าไม้ยังคงลดลง แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการฟื้นฟู แต่พื้นที่ป่าในเมืองไทย เวลานี้ถูกทำลายถึงปีละ 3 ล้านไร่ ในขณะที่มี การปลูกทดแทนไม่ถึง 3 แสนไร่ งบประมาณ ที่สนับสนุนไม่มีความสม่ำเสมอ นโยบายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็น" รอง ศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ กล่าว และว่าสิ่งสำคัญ ของการฟื้นฟูเชียงรายเขียวจะต้องทำให้ชุมชน และเยาวชนเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูป่าไม้ ในจังหวัดเชียงราย และถือเป็นการกิจหน้าที่ ของ มฟล.ในการประสานความร่วมมือกับผู้ เกี่ยวข้อง ในการสร้างต้นแบบการเพิ่มความ เขียวของมฟล.ให้ปรากฏ.